

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN KẾT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
Về việc thực hiện tiết kiệm điện
đối với hệ thống chiếu sáng
công cộng

Đoàn Kết, ngày 08 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

- Lãnh đạo các thôn trên địa bàn xã;
- Đài Truyền thanh xã.

Căn cứ Thông báo số 696/ĐLTM-KD ngày 06/6/2023 của Điện lực Thanh Miện về việc thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng;

Theo Cục Điều tiết Điện lực cho biết, nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng El Nino diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã làm nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân tăng cao. Cùng với đó thực trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện đã ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện trong mùa khô năm 2023, nhất là tại khu vực Miền Bắc. Bên cạnh nguồn cung thiếu, mức độ tăng phụ tải của người dân, doanh nghiệp trong những ngày nắng nóng rất cao, có ngày tăng đến 30-40%. Dự báo trong thời gian sắp tới nguồn cung cấp điện vẫn còn rất khó khăn và chưa thể kết thúc được. Do đó, để đảm bảo nguồn cung cấp điện cho nhân dân giải pháp hiệu quả nhất hiện nay là tiết kiệm điện.

Theo sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, nhất là đề nghị của ngành điện, để đảm bảo việc cung cấp điện được an toàn phục vụ cho nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế tại địa phương, UBND xã đề nghị lãnh đạo các thôn, Đài Truyền thanh xã tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện trong Nhân dân với nội dung như sau:

- Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng tại các thôn, xóm như đèn đường yêu cầu giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường (*bằng cách đóng cắt xen kẽ, tháo ngắt 1/2 số đèn, chỉ chiếu sáng 1 bên đường trong trường hợp lắp đặt đèn 2 bên...*). Điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý, thực hiện bật đèn lúc **19h00'** và tắt đèn lúc **21h30'**.

- Tổ công tác của Điện lực Thanh Miện thực hiện tuần tra, giám sát thực hiện tiết kiệm điện đối với việc sử dụng điện của các hệ thống chiếu sáng công cộng tại các thôn (*thời gian thực hiện tuần tra bắt đầu từ ngày 10/6/2023*). Trường hợp phát hiện các đơn vị chiếu sáng đèn đường, chiếu sáng công cộng tại thôn nào không thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì Điện lực Thanh Miện sẽ làm thủ tục tạm ngừng cấp điện theo đúng quy định tại Thông tư 22/2020/TT-BCT

ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương. Mọi thiệt hại do việc Điện lực Thanh Miện tạm ngừng cung cấp điện nêu trên khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Vậy lãnh đạo UBND xã Đoàn Kết đề nghị lãnh đạo các thôn thực hiện theo đúng nội dung trên và phối hợp cùng Đài Truyền thanh xã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, ĐTT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Luân